

“บีไอไอ” ดันอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ชี้นำทุนการผลิตค่าแวนโน้มนวด

ผู้จัดการรายวัน - คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีไอไอ) จัดกลยุทธ์ให้ความสำคัญกับผู้จัดการสาขาประเทศไทยของบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนในไทย หวังให้มีการขยายงานเพิ่ม หลังประสบความสำเร็จจากกลุ่มธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบลงทุนอีก 1.7 หมื่นล้านบาท ขยายงานเพิ่ม เผยเร่งผลักดันการสร้างงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ หลังพบว่าต้นทุนการผลิตค่าแวนโน้มนวด ชี้นำส่งออกเครื่องไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ปีนี้ได้ 9%

นายสถาพร กวีตานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางบีไอไอได้พยายามผลักดันอุตสาหกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ให้มีการสร้างงานมากขึ้น เพื่อให้จะสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ เนื่องจากผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าวมีต้นทุนในการผลิตที่สูง เพราะค่าแรงต่ำ จึงมีแนวโน้มว่าผู้ประกอบการรายอื่นจะมีการขยายงานเพิ่มเหมือนกลุ่มธุรกิจนี้

สำหรับกลุ่มบริษัทผู้ผลิตได้มีการเข้ามาลงทุนในไทยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และมีการขยายงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาราว 10 ปี ปัจจุบันมีโครงการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนรวม 15 โครงการ และเมื่อวันที่ 15 มกราคมที่ผ่านมา นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้มอบบัตรส่งเสริมการลงทุนให้กับบริษัทฟิจิตีอิก 1 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และชิ้นส่วน มีกำลังการผลิต 29.1 ล้านชิ้นต่อปี โดยใช้เงินในการลงทุน 17,800 ล้านบาท เพื่อส่งออก 80% ไปยังประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการจ้างงานในไทยเพิ่มอีก 9,000 คน รวมกับพนักงาน



สถาพร กวีตานนท์

เดิมที่มีอยู่แล้ว 9,000 คน เป็น 18,000 คน

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะเริ่มก่อสร้างเฟสแรกในเดือนเมษายน 2542 และจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี ส่วนเฟสที่ 2 กำหนดให้มีการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2544

เราจะพยายามชักจูงให้ผู้ประกอบการรายเดิมให้มีการขยายงานเพิ่ม เพราะคนที่มีการอยู่แล้วจะตัดสินใจได้เร็วกว่าคนที่เขาจะเข้ามาลงทุน และการที่ฟิจิตีอิกขยายงานเพิ่มเราก็ไม่ได้ให้สิทธิพิเศษอะไร เพราะเรื่องการขยายงานเขาคิดอยู่แล้ว นอกจากนั้นทั้ง 2 ฝ่ายมีความเชื่อมั่นต่อกัน ที่สำคัญเราเข้าหาเขาได้เร็ว อีกอย่างเรา

พยายามให้ความสำคัญกับผู้จัดการประจำสาขาประเทศไทยทุกคน เพื่อให้เขาเป็นเชียร์ลีดเดอร์

เขากล่าวถึงแนวโน้มของการส่งออกในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ว่า ปีนี้คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเท่ากับปีที่ผ่านมาก็คือประมาณ 9% ซึ่งในปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 600,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทางบีไอไออยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและตัวเลขที่ชัดเจนเกี่ยวกับอัตราการโตของสินค้าที่จะส่งออกในแต่ละประเภท และคาดว่าจะได้ตัวเลขที่ชัดเจนภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ■